

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต	๑. กสก.หนุนชาวทับยายเชียงปลูกแตงโมรูปหัวใจเพิ่มมูลค่า	เว็บไซต์บางกอกทูเดย์
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต	๒. แตงโมปลัดหนี!! กสก.หนุนชาวทับยายเชียงปลูกแตงโมรูปหัวใจ ขายลูกละ ๕๐๐ บาท	เว็บไซต์เกษตรกรก้าวไกล
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต	๓. กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตำบลทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการปลูกแตงโมเป็นรูปหัวใจ	Facebook เทคโนโลยีชาวบ้าน
ส่วนภูมิภาค		
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี	๔. “เกษตรกรเชียงใหม่ชูปราชญ์แม่แจ่มพลิกป่าข้าวโพดเป็นคลังอาหารสร้างรายได้”	เชียงใหม่นิวส์ ออนไลน์

กสท.หนุนชาวกบยยายเชียงปลูกแตงโมรูปหัวใจเพิ่มมูลค่า

ข่าวส่วนภูมิภาค



Jumpon

🕒 28/02/2023



กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อย สนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกแตงโมในตำบลทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการปลูกแตงโมเป็นรูปหัวใจ ขายได้ลูกละกว่า 500 บาท สร้างรายได้ และปลดหนี้ให้เกษตรกรจำนวนมาก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรด้วยการส่งเสริมการปลูกแตงโมในพื้นที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกว่า แต่เดิมชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมทำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น นาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย ทำให้บางปีประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง เกิดโรคและแมลง และราคาตกต่ำ ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดทุน มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงเห็นว่าแตงโม น่าจะแก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อย อายุสั้น สามารถปลูกในช่วงฤดูแล้งหลังการทำนาปี และปลูกสลับกับพืชอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีตลาดรองรับ ได้ราคาดี และชาวบ้านมีความเชี่ยวชาญ เพราะปลูกมานานกว่า 30 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรายได้และต้นทุนการผลิตกับการทำนาข้าว และไร่พืชอื่น ๆ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการปลูกแตงโม มีรายได้มากกว่า และเมื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตที่ดีให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด หรือ GAP (Good Agriculture Practices) ทำให้แตงโมมีราคาเพิ่มขึ้นจากแตงโมทั่วไปมาก เช่น จากเดิมชาวบ้านขายแตงโมได้ลูกละ 25-30 บาท แต่หลังจากได้ GAP สามารถขายได้ถึงลูกละ 80 บาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า หลังจากแตงโมได้มาตรฐาน GAP ทำให้ชาวบ้านผู้ปลูกแตงโมคิดค้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ด้วยการปลูกแตงโมให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น รูปหัวใจ ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึงลูกละ 399-599 บาท และเมื่อเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมเริ่มทำการตลาดอย่างจริงจัง เช่น ประชาสัมพันธ์ออกสื่อ ทำตลาดออนไลน์ หรือนำไปขายในงานหรือเทศกาลต่าง ๆ จึงเป็นที่รู้จักและตลาดต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยประชาชนทั่วไปจะรับรู้ว่าจะกินแตงโมดีร้อย ต้องแตงโมตำบลท้ายายเชียงเท่านั้น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และปลดหนี้สินให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมได้มาก

นอกจากกลุ่มผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่ตำบลท้ายายเชียง ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองมะคังแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ยังได้ส่งเสริมให้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ในปี 2564 เพื่อสร้างการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก และสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก มาสนับสนุนให้ความรู้กับกลุ่มและสมาชิก



<https://www.kasetkaoklai.com/home/๒๐๒๓/๐๒/%E0%B๘%๘๑%E0%B๘%AA%E0%B๘%๘๑-%E0%B๘%AB%E0%B๘%๘๙%E0%B๘%B๘%E0%B๘%๙๙%E0%B๘%๘A%E0%B๘%B๒%E0%B๘%A๗%E0%B๘%๙๗%E0%B๘%B๑%E0%B๘%๙A%E0%B๘%A๒%E0%B๘%B๒%E0%B๘%A๒%E0%B๘%๘๐%E0%B๘%๘A%E0%B๘%B๕%E0%B๘%A๒%E0%B๘%๘๗-%E0%B๘%๙B/>

แดงโมปลดหนี้!! กสก.หนุนชาวทับยายเชียง ปลุกแดงโมรูป หัวใจ ขายลูกละ 500 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกแดงโมในตำบลทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการปลุกแดงโมเป็นรูปหัวใจ ขายได้ลูกละกว่า 500 บาท สร้างรายได้ และปลดหนี้ให้เกษตรกรจำนวนมาก



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการส่งเสริมการปลุกแดงโมในพื้นที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมทำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น นาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย ทำให้บางปีประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง เกิดโรคและแมลง และราคาตกต่ำ ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดทุน มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงมองเห็นว่าแดงโม น่าจะแก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อย อายุสั้น สามารถปลูกหลังการทำนาปี และปลูกสลับกับพืชอื่น ๆ ได้นอกจากนี้ยังมีตลาดรองรับ ได้ราคาดี และชาวบ้านมีความเชี่ยวชาญ เพราะปลูกมานานกว่า 30 ปี

เมื่อนำมาเปรียบเทียบรายได้และต้นทุนการผลิตกับการทำนาข้าว และไร่พืชอื่น ๆ ทำให้เห็นชัดว่า การปลูกแตงโม มีรายได้มากกว่า และเมื่อส่งเสริมให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือ GAP (Good Agriculture Practices) ทำให้แตงโมมีราคาเพิ่มขึ้นจากแตงโมทั่วไปมาก เช่น จากเดิมชาวบ้านขายแตงโมได้ลูกละ 25-30 บาท แต่หลังจากได้มาตรฐาน GAP สามารถขายได้ถึงลูกละ 80 บาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า หลังจากแตงโมได้มาตรฐาน GAP ทำให้ชาวบ้านผู้ปลูกแตงโมคิดค้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพิ่มเติม ด้วยการปลูกแตงโมให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น รูปหัวใจ สามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึงลูกละ 399-599 บาท และเมื่อเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมเริ่มทำการตลาดอย่างจริงจัง เช่น การออกสื่อประชาสัมพันธ์ การทำตลาดออนไลน์ หรือนำไปขายในงานหรือเทศกาลต่าง ๆ จึงเป็นที่รู้จักและตลาดต้องการมากขึ้นโดยประชาชนทั่วไปจะรับรู้ว่าจะกินแตงโม ต้องที่ตำบลทับยายเชียงเท่านั้น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และปลดหนี้สินให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจำนวนมาก

นอกจากกลุ่มผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่ตำบลทับยายเชียง ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองมะคังแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ยังได้ส่งเสริมให้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ในปี 2564 เพื่อสร้างการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก และสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก มาสนับสนุนให้ความรู้กับกลุ่มและสมาชิก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0B๒ypDW๕Rmc๑๐PsP๒JPJmPoffUm๑trSkZWTnpeVa๘MPMWaCZe๒yMonM๘ZYhkrVpl&id=๔๘๐๐๑๐๑๙๕๓๖๑๒๕๔&mibextid=q๕๐๔bk



#กรมส่งเสริมการเกษตร... - Technologychaoban - เทคโนโลยีชาวบ้าน | Facebook



Technologychaoban - เทคโนโลยีชาวบ้าน ✓

17 hrs · 🌐



#กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ช่วยเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกแตงโมตามลหับยายเขียง จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการปลูกแตงโมเป็นรูปหัวใจ

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมประชิดเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) และชี้เป้าเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการปลูกแตงโมให้เป็นรูปหัวใจ ขายได้ราคาสูงละไม่น้อยกว่า 500 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การทำแตงโมรูปหัวใจ เพิ่มมูลค่าผลผลิต ของกลุ่มผู้ปลูกแตงโมในตำบลลหับยายเขียง จังหวัดพิษณุโลก ได้ที่ https://www.technologychaoban.com/what-news/article_243496

#GAP #แตงโมรูปหัวใจ #เพิ่มมูลค่าผลผลิต #พืชใช้น้ำน้อย #เทคโนโลยีการเกษตร



“เกษตรกรเชียงใหม่ชูปราชญ์แม่แจ่มพลิกป่าข้าวโพดเป็นคลังอาหารสร้างรายได้”

28 Feb 66



“เกษตรกรเชียงใหม่ชูปราชญ์แม่แจ่มพลิกป่าข้าวโพดเป็นคลังอาหารสร้างรายได้”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการถ่ายทอดความรู้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)โดยนายมิตร ใจบุญตระกูล ปลัดอำเภอมแม่แจ่ม หน่วยงานบริหารงานปกครอง กล่าวเปิดงาน นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข รักษาการเกษตรอำเภอมแม่แจ่มให้นายวารินทร์ พงษ์ตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมหน่วยงานบูรณาการเกษตรกรผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกผักปลอดภัย การทำการประมง การผลิตผักในโรงเรือน และฐานการเรียนรู้การปลูกข้าวที่ปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอมแม่แจ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลช้างเคื่อง อำเภอมแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่างานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ที่อำเภอมแม่แจ่ม เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดอันดับหนึ่งของจังหวัดมีพื้นที่ 170,000 ไร่ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อด้านราคา สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของอาชีพการเกษตร นายชุมพล กาวินาน เกษตรกรต้นแบบประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จึงหันมาปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพแบ่งจากพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่ 5 ไร่ ปลูก ข้าว ไม้ผลลำไย ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน ชะอม ผักเชียงดา ผักปลอดภัย เลี้ยงไก่ไข่ ขุดสระเลี้ยงปลาบึก และเอาน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และเลี้ยงกบ เศษวัสดุทางการเกษตรก็ทำผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ ไว้ใช้ในแปลงตามระบบBCG Model อีกทั้งสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการมีแบบมีส่วนร่วม และอย่างเป็นธรรม ทำให้สมาชิกมีอาหารไว้บริโภคครัวเรือน ชุมชน และสามารถสร้างรายได้ตลอดปีเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้านการทำการเกษตรลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรให้มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างยั่งยืนอีกช่องทางหนึ่ง